



๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๗๘๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะ

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องที่มีการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือมีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ และแนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ และคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน และลดความเสี่ยงสุขภาพจาก ควันไฟไหม้บ่อขยะ และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาศึกษาและดำเนินการตาม แนวทางดังกล่าว นั้น

ปัจจุบันยังปรากฏข่าวไฟไหม้บ่อขยะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และประเทศไทย ได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่อากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ สถานที่ที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะ การเผาเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภท หรือเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงจนลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับ สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับ การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ และ ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการเกิดไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะ ดังนี้

๑. มีเจ้าหน้าที่ หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาขยะ

๒. คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป

๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวัง

และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุไฟไหม้

๔. ป้องกันกิจกรรมภายนอกสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เช่น การเผาหญ้า เผาฟาง  
ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานที่  
กำจัดขยะ และหากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะ ขอให้จังหวัดให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา  
และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภูมิ ปฏิสันถาวร โทร. ๐๙๑ ๔๐๔ ๒๒๑๑